

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๑) โครงการประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ (๒๕๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ)	ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ (๒๕๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ) และได้รับความรู้ตลอดจนแนวทางในการดำเนินโครงการประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ ณ บริเวณลานโคปุระ (เกาะน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ ราย คือ ๑.นางสาวณภักข์ มีพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGS)”	ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGS)” และได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGS) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๘ ราย ประกอบด้วย ๑.นายแสวง เชื้อทอง ตำแหน่ง นายก อบต.หมากแข้ง ๒.นายเสถียร นนทะเสน ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หมากแข้ง ๓.นายสามารถ ทองมวล ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.หมากแข้ง ๔.นายสมพล มรรคณา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากแข้ง ๕.นายประถม เนาวรัตน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากแข้ง ๖.นายชาติรี ศรีสะอาด ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.หมากแข้ง ๗.นายคณา เขียวสะอาด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ๘.นายอนุสรณ์ กานกายนต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๒๒,๘๙๖.๐๐	ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
๓) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ E-plan รุ่นที่ ๕	ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ E-plan รุ่นที่ ๕ และได้รับการเพิ่มศักยภาพ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ๑.นางสาวจิรฐา ปิยะวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๒.นางสาวอรอุมา เนาวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	๑๗,๗๙๖.๐๐	ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗
๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” รุ่นที่ ๑๒	ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” รุ่นที่ ๑๒ และได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนได้ฝึกประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ราย คือ ๑. นายปณิพัฒน์ เนาวบุตร ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ	๓๙,๔๘๘.๐๐	ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (L- tax Online)” รุ่นที่ ๑๕	ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (L- tax Online)” รุ่นที่ ๑๕ และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (L-tax Online) และได้นำความรู้ที่ได้รับมาประกอบการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ๑.นายสมพงษ์ รัศมี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ๒.นางลัดดา ภูมาพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	๑๖,๕๐๘.๐๐	ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๖) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” และได้รับความรู้ ความเข้าใจเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตำบลหมากเขียบ สถานที่อบรม ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นายแสวง เชื้อทอง ตำแหน่ง นายกอบต.หมากเขียบ ๒.นายประทีป รักชาติ ตำแหน่ง รองนายกอบต.หมากเขียบ ๓.นายบรรจง ดวงจิตร ตำแหน่ง เลขานุการนายกอบต.หมากเขียบ ๔.นางสาวจิรฐา ปิยะวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๕.นางวิจิตรา อุดร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 	<p>ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๗) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจ การคำนวณ ราคากลางและการเขียนแบบงานชุดลอกคลองลำห้วยสระน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยโปรแกรม Cannalize Pro๓.๐”</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การสำรวจ การคำนวณ ราคากลางและการเขียนแบบงานชุดลอกคลองลำห้วยสระน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยโปรแกรม Cannalize Pro๓.๐” และได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการสำรวจ ด้านการคำนวณ ราคากลาง และในด้านของการเขียนแบบงานชุดลอกคลองลำห้วยสระน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ โรงแรมบุรีเทล อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ราย คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายเชาวฤทธิ์ สิทธิโท ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 	<p>๙,๓๑๒.๐๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๘) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘”</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘” และได้รับความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และการใช้จ่ายเงินภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อนำประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๔ ราย ประกอบด้วย</p> <p>๑.นายจรัสศักดิ์ ปัญญาคม ตำแหน่ง รองปลัดอบต.หมากเขียบ</p> <p>๒.นางรัชณีภรณ์ แสนพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ</p> <p>๓.นางจิรฐา สุทธะสาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>๔.นางสาวมนฤดี ใจอยู่ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑๘,๐๐๐.๐๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>
<p>๙) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายการเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายการเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘”</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “แนวปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายการเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘” และได้รับความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายการเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย</p> <p>๑.นายจรัสศักดิ์ ปัญญาคม ตำแหน่ง รองปลัดอบต.หมากเขียบ</p> <p>๒.นางจิรฐา สุทธะสาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p>๑๓,๖๘๐.๐๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑๐) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “แนวปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘” และได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและใช้จ่ายเงินสะสมและเสริมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๖ ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นายแสวง เชื้อทอง ตำแหน่ง นายก อบต.หมากเขียว ๒.นายวิจิตร สมบรรณ ตำแหน่ง รองนายก อบต.หมากเขียว ๓.นายบรรจง ดวงจิตต์ ตำแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.หมากเขียว ๔.นายเสถียร นนทะเสน ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หมากเขียว ๕.นายชาติรี ศรีสะอาด ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.หมากเขียว ๖.นายสามารถ ทองมวล ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๗.นางพิสมัย โพธิ์ศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๘.นายสมชัย ไชยเศษ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๙.นายอุทิศ พลเขต ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๑๐.นายสมพล มรรคณา ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๑๑.นายประถม เนาวรัตน์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๑๒.นายจิตต์ เกษีสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียว ๑๓.นายจรัสศักดิ์ ปัญญาคม ตำแหน่ง รองปลัดอบต.หมากเขียว ๑๔.นางสาวมนฤดี ใจอยู่ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ๑๕.นายอนุสรณ์ กานกายนต์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๑๖.นางสาวอรอุมา เนาวรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 	<p>๑๒๐,๕๙๒.๐๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลับกรอกร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสภาท้องถิ่น เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น”</p>	<p>ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลับกรอกร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสภาท้องถิ่น เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” และผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพิจารณากลับกรอกร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสภาท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น หลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น” ณ โรงแรมศรีลาดวน อำเภอมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.นายวิจิตร สมบรรณ ตำแหน่ง รองนายก อบต.หมากเขียบ ๒.นายประทีป รักชาติ ตำแหน่ง รองนายก อบต.หมากเขียบ ๓.นางจิรฐา สุทธะสาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๔.นายสมบัติ แสนภพ ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียบ ๕.นายประเสริฐ สุขเกษม ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.หมากเขียบ 	<p>๒๒,๕๐๐.๐๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๑๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์”</p>	<p>ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์” และผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม. จำนวน ๑ ราย คือ นางเพ็ญศรี อินทร์ทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p>	<p>๕,๑๕๒.๐๐</p>	<p>วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>
<p>๑๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้บุคลากรด้านสุขภาพ”</p>	<p>ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้บุคลากรด้านสุขภาพ” และได้รับความรู้เชิงปฏิบัติการผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้บุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอวานาไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวศรีัญญา ก่อพันธ์</p>	<p>๖,๕๘๔.๐๐</p>	<p>ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗</p>